

ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๔๐๐๑/๖๑๙๕



สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๗ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมวันดินโลก ปี ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต

ตามที่ หนังสือกรมพัฒนาที่ดิน ด่วนที่สุด ที่ กษ ๐๘๐๑/๑๕๙๘ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ด้วยองค์การสหประชาชาติ มีมติเมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๖ ประกาศรับรองให้วันที่ ๕ ธันวาคม ของทุกปีซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นวันดินโลก ด้วยซาบซึ้งในพระปรีชาสามารถและพระมหากรุณาธิคุณ ที่ได้ทรงศึกษาค้นคว้าวิธีการจัดการดินและแก้ไขปัญหาทรัพยากรดิน จนเป็นที่ประจักษ์ไปทั่วโลก กรมพัฒนาที่ดิน ในฐานะที่ได้รับมอบหมายจากคณะรัฐมนตรีให้ดำเนินการจัดกิจกรรมวันดินโลกและเผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาทรัพยากรดินให้เป็นที่ประจักษ์อย่างต่อเนื่อง และในฐานะเลขานุการคณะกรรมการวันดินโลกเล็งเห็นว่า การพัฒนาเรื่องทรัพยากรดินควรได้รับการปลูกฝังตั้งแต่ยังเยาว์ เพื่อให้เกิดจิตสำนึกในการดูแลรักษา นักเรียน นักศึกษา เป็นกลุ่มเป้าหมายที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ความสำคัญ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประชาสัมพันธ์ จัดกิจกรรมวันดินโลก ปี ๒๕๖๕ ในหัวข้อ “Soils, where food begins : อาหาร ก่อกำเนิด เกิดจากดิน” เช่น นำศาสตร์พระราชทานด้านการพัฒนาที่ดินบรรจุในหลักสูตรการเรียนการสอน จัดกิจกรรม ไปยังหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัด เพื่อให้เป็นที่รับทราบและเกิดการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องในกลุ่มของนักเรียน นักศึกษา โดยเฉพาะในเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ เพื่อเป็นการสืบสาน รักษา ต่อยอดแนวทางการจัดการดิน ที่ได้พระราชทานไว้ไปสู่การปฏิบัติ และสร้างประโยชน์แก่มนุษยชาติสืบไป ทั้งนี้ กรมพัฒนาที่ดินได้จัดทำแนวทางการจัดกิจกรรมวันดินโลก ปี ๒๕๖๕ และขอความกรุณาสถานศึกษาในสังกัด แจกแผนและผลการดำเนินกิจกรรมให้กรมพัฒนาที่ดินทราบตามแบบฟอร์มรายงานการจัดกิจกรรมวันดินโลก ปี ๒๕๖๕ โดยสอบถามรายละเอียดได้ที่กลุ่มแผนงานความร่วมมือกับต่างประเทศ กองแผนงาน กรมพัฒนาที่ดิน โทร. ๑๗๖๐ ต่อ ๑๓๗๗ โทรสาร ๐ ๒๕๗๙ ๐๗๕๒ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ Lddwsd@gmail.com และสามารถสแกน QR Code หรือ ลิงก์ท้ายหนังสือแนบนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และประชาสัมพันธ์ไปยังสถานศึกษาในสังกัดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายธีร ภัททิษฐ์)

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการแทน
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน



shorturl/Lat/wyFVY
เอกสารแนบ ๖

สำนักอำนวยการ

โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๕๑๑

ด่วนที่สุด
ที่ กษ ๐๘๐๑/๑๕๓๖



๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕



กรมพัฒนาที่ดิน

ถนนพหลโยธิน กทม. ๑๐๕๐๐



เรื่อง ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมวันดินโลก ปี ๒๕๖๕

เรียน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ข้อมูลวันดินโลก
๒. แนวทางการจัดกิจกรรมวันดินโลก ปี ๒๕๖๕
๓. แบบฟอร์มรายงานการจัดกิจกรรมวันดินโลก ปี ๒๕๖๕

ด้วย องค์การสหประชาชาติ มีมติเมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๖ ประกาศรับรองให้วันที่ ๕ ธันวาคม ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นวันดินโลก ด้วยซาบซึ่งในพระปรีชาสามารถและพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ทรงศึกษาค้นคว้าวิธีการจัดการดินและแก้ไขปัญหาทรัพยากรดิน จนเป็นที่ประจักษ์ไปทั่วโลกว่า ผลสำเร็จของการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริก่อให้เกิดประโยชน์สุขต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนและความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม และเป็นวิธีที่นำไปสู่ความปลอดภัยและความมั่นคงทางอาหาร และการขจัดความอดอยาก หิวโหยตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑)

กรมพัฒนาที่ดิน ในฐานะที่ได้รับมอบหมายจากคณะรัฐมนตรีให้ดำเนินการจัดกิจกรรมวันดินโลก และเผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาทรัพยากรดินให้เป็นที่ประจักษ์อย่างต่อเนื่อง และในฐานะเลขานุการคณะกรรมการวันดินโลก ซึ่งมีทุกหน่วยงานร่วมเป็นคณะกรรมการ เล็งเห็นว่า การพัฒนาเรื่องทรัพยากรดินควรได้รับการปลูกฝังตั้งแต่เยาว์ เพื่อให้เกิดจิตสำนึกในการดูแลรักษา นักเรียน นักศึกษา เป็นกลุ่มเป้าหมายที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ความสำคัญ ดังนั้น จึงขอความร่วมมือกระทรวงศึกษาธิการ ช่วยเผยแพร่ สนับสนุน และร่วมดำเนินการจัดกิจกรรมวันดินโลก ดังนี้

๑. โปรดเชิญชวนสถานศึกษาทุกระดับในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดกิจกรรมวันดินโลก โลก ปี ๒๕๖๕ ในหัวข้อ "Soils, where food begins : อาหาร ก่อกำเนิด เกิดจากดิน" เช่น นำศาสตร์พระราชาด้านการพัฒนาที่ดินบรรจุในหลักสูตรการเรียนการสอน จัดกิจกรรม และเผยแพร่ให้เป็นที่รับทราบและเกิดการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องในกลุ่มของนักเรียน นักศึกษา โดยเฉพาะในเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ เพื่อเป็นการสืบสาน รักษา ต่อยอดแนวทางการจัดการดินที่ได้พระราชทานไว้ไปสู่การปฏิบัติ และสร้างประโยชน์แก่มนุษยชาติสืบไป ทั้งนี้ กรมพัฒนาที่ดินได้จัดทำแนวทางการจัดกิจกรรมวันดินโลก ปี ๒๕๖๕

ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย...

ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ และขอความกรุณาแจ้งแผนและผลการดำเนินกิจกรรมให้กรมพัฒนาที่ดินทราบในโอกาสแรก ตามแบบฟอร์มรายงานการจัดกิจกรรมวันดินโลก ปี ๒๕๖๕ (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓) โดยสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่กลุ่มแผนงานความร่วมมือกับต่างประเทศ กองแผนงาน กรมพัฒนาที่ดิน โทร. ๑๗๖๐ ต่อ ๑๓๓๗ โทรสาร ๐ ๒๕๓๙ ๐๗๕๒ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ lddwsd@gmail.com

๒. โปรดเชิญชวนหน่วยงานและบุคลากรในสังกัด เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมวันดินโลก ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสุขภาพดินที่ดีเพื่อเสริมสร้างคุณค่าทางโภชนาการของอาหาร และ สิ่งแวดล้อมที่ดี เช่น การปลูกพืชผสมผสาน การใช้วัสดุคลุมดินหรือหมักดิน การใช้ปุ๋ยอย่างถูกวิธี การส่งเสริม ความรู้เรื่องการพัฒนาดิน และความรู้ด้านความสมดุลของธาตุอาหารในดิน โดยขอให้เผยแพร่ข้อความพร้อม รูปภาพกิจกรรมที่ได้ดำเนินการแล้วในเพจ Facebook: World Soil Day วันดินโลก และติด Hashtag ข้อความที่เกี่ยวข้องกับวันดินโลก เช่น #WorldSoilDay #วันดินโลก #Soilswherefoodbegins #อาหารก่อกำเนิดเกิดจากดิน เป็นต้น ทางสื่อสังคมออนไลน์เพื่อให้เกิดการรับรู้ของประชาชนในวงกว้าง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอขอบคุณในความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ



(นายปราโมทย์ ยาใจ)


อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน

เลขานุการคณะกรรมการวันดินโลก

กรมพัฒนาที่ดิน

โทร. ๑๗๖๐ ต่อ ๑๓๓๗

โทรสาร ๐ ๒๕๓๙ ๐๗๕๒

- อภ.
- ขบ.
- สบ.
- นบ.
- ทบ.
- กบ. 
- ดบ.